



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 20 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,851 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,009,710 ราย ทะลุ 1 ล้านคน รักษาหายเพิ่ม 20,478 ราย รักษาหายสะสม 795,805 ราย ยังรักษาอยู่ 205,079 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 240 ราย เสียชีวิตสะสม 8,826 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 25,818,666 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 211,503,434 ราย เสียชีวิต 4,426,543 ราย รักษาหาย 189,256,822 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหรัฐฯ** นักวิจัยชี้กากก้นพลาสติกในร้านอาหารหรือห้องเรียน ป้องกันการติดโควิด 19 จากการไอจามได้ แต่ป้องกันจากลมหายใจไม่ได้ ขณะที่คณะนักวิจัย ทดสอบวัคซีนที่ผลิตจากโปรตีนหนามร่วมกับโปรตีน นิวคลีโอแคปซิดอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม ขณะที่มีการสอบผลข้างเคียงวัคซีน 'โมเดอร์นา' อาจเสี่ยงกว่า 'ไฟเซอร์' กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ **เม็กซิโก** พบยอดโควิดสูง เสียชีวิตในวันเดียว 940 คน แพทย์เผยขณะนี้เตียงในรพ.เต็มและขาดแคลนออกซิเจน **เยอรมนี** นายกฯ แสดงความชื่นชมบริษัทไบออนเทค มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด 19 **นิวซีแลนด์** พบผู้ป่วยโควิดในเมืองหลวง ล็อกดาวน้ออกแลนด์ต่อถึงปลายเดือนนี้ **ญี่ปุ่น** เห็นชอบบงฯ ฉุกเฉิน 9.27 พันล้านเยน หนุนการแพทย์รับมือโควิด

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก., thestandard, infoquest, innnews, isranews, newtv, mcot, sanook, thaigov, thailandplus, workpointtoday, bangkokinsight, thansettakij, สวท.,ทีวีช่อง 5,7,9,TNN)

- รมว.สร. ปลัด สธ. เป็นสักขีพยานการลงนามในสัญญาการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ ระหว่าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ Ms. Deborah Seifert ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทยและอินโดไชนา โดยกรมควบคุมโรคและบริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในสัญญาการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA ของไฟเซอร์ โดยจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม 10 ล้านโดส จากที่ได้ลงนามจัดซื้อ 20 ล้านโดสไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รวม 30 ล้านโดส ทอยยจัดส่งได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, infoquest, thansettakij, tnntailand,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 7,Thaipbs)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ศบค. เห็นชอบหลักการแลกรววัคซีนแอสตราเซนเนกา ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษ 1.5 แสนโดส และจะส่งคืนให้กับอังกฤษในปลายปี 2564 ในวันนี้เวลา 12.40 น. วัคซีนล็อตดังกล่าวได้มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว เมื่อผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรกรมวิทย์ฯ จะตรวจสอบคุณภาพวัคซีน คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันก่อนจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อฉีดให้กับประชากรกลุ่ม 608 ภายในเดือนสิงหาคมนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (topnews,สำนักข่าวไทย)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยจากรายงานความก้าวหน้าผลการฉีดวัคซีนของสธ. มี 8 จังหวัดที่ฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ได้ครอบคลุมเกิน 50% ดังนี้ ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ พังงา ภูเก็ต ระนอง และกทม. และยังขอให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ม 608 เนื่องจากขณะนี้การติดเชื้อในพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ 56% ขณะที่กทม.และปริมณฑล 44%

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน )

-สภากาชาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารจัดการ วัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้ 1.ขอให้ อบจ. สสจ.หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สำรวจจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรายชื่อสำรองอีกร้อยละ 30 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน ส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาตรวจสอบ และให้ส่งบัญชีข้อมูลให้สภากาชาดไทยภายในวันที่ 30 กันยายน เพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติ 2.ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเรียงลำดับความสำคัญ และห้ามนำไปฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 โดยเด็ดขาด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (แนวหน้า)

- น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้ นายกฯในฐานะ ผอ.ศบค. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาโอมายเซลล์อื่นที่ เพื่อตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด หาซื้อให้กับผู้ป่วยโควิด ซึ่งจะสามารถส่งต่อรพ.ได้ทันเวลาที่ ลดอัตราการเสียชีวิตได้ รวมทั้งเร่งสั่งจองจัดหาวัคซีนที่ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ และวัคซีน NOVAVAX ที่มีรายงานประสิทธิภาพ

ป้องกันการแสดงอาการป่วยได้มากกว่า 90% และป้องกันป่วยหนักได้ 100% ศบค. ต้องเร่งดำเนินการทันที โดยอาจจะใช้เป็นวัคซีนหลัก หรือเป็นวัคซีนบูสเตอร์ก็ได้

## 2. การฉีดวัคซีนไขว้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน)

- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุผลการศึกษาวัดซิโนแวคและวัคซีนที่มีการให้เข็ม 3 ต่อการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า มีผู้เข้าร่วม ศึกษา 125 ราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ได้รับวัคซีน SS ซิโนแวค 2 เข็ม AA แอสตราเซนเนกา 2 เข็ม SA ซิโนแวค เข็ม 1 และ แอสตราเซนเนกา เข็ม2 และSSA เป็นซิโนแวค 2 เข็ม และ แอสตราเซนเนกา เข็ม 3 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ศึกษาด้วยการวัดระดับภูมิคุ้มกัน ค่าที่ได้ SS 24.31% AA 76.52% SA 78.65% และสุดท้าย SSA ค่าระดับภูมิคุ้มกันอยู่ที่ 271.17% เป็นที่มาที่สธ. ยืนยันนโยบายที่จะให้ฉีดวัคซีนไขว้ SA ซึ่งในที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก ครั้งนี้ทาง กทม.ก็รับนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ ขณะที่การศึกษาพบว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการใช้วัคซีนไขว้ SA นั้นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ผลดี อีกทั้งยังใช้เวลาฉีดเข็ม 1 และ2 ห่างกันเพียง3 สัปดาห์ เหมาะสมกับสถานการณ์ติดเชื้อเดลต้าที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง TNN,Thaipbs,)

- ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผอ.ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่า ได้ทำการวิจัยประสิทธิผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการวัดด้วย IgG หน่วยเป็น BAU ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยโครงการที่ 1 การฉีดสลับไขว้ ด้วยการฉีดเข็มแรกด้วยซิโนแวค ตามด้วยเข็มที่ 2 แอสตราเซนเนกา พบว่าภูมิต้านทานขึ้นจาก 24.36 เป็น 1,354.51 แต่หากฉีดเข็มแรกด้วยแอสตราฯ ตามด้วยซิโนแวค ภูมิต้านทานจะขึ้นน้อย จาก 147.50 เป็น 222.47 เมื่อเทียบกับการฉีดไม่สลับ โดยฉีดตัวเดิม 2 เข็ม ทั้งซิโนแวค 2 เข็ม หรือ แอสตราฯ 2 เข็ม พบภูมิต้านทานสูงไม่เท่าฉีดสลับ ขณะที่ฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ภูมิต้านทานอยู่ที่ 1,900 โครงการที่ 2 การศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดกระตุ้นด้วยเข็มที่ 3 หรือ บูสเตอร์ โดส หลังรับซิโนแวค 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วยแอสตราฯ พบภูมิต้านทานขึ้นจาก 52.20 เพิ่มเป็น 1,558.79 หากกระตุ้นด้วยซิโนฟาร์ม เพิ่มจาก 44.92 เป็น 218.90 นอกจากนี้ คณะฯ ยังร่วมวิจัยกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผลที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ โดยสรุปฉีดไขว้ด้วยซิโนแวคตามด้วยแอสตราฯ ได้ภูมิสูงกว่าซิโนแวค 2 เข็ม ถึง 3 เท่า สูงกว่าฉีดไขว้ด้วยแอสตราฯ ตามด้วยซิโนแวค 3 เท่า สูงกว่าแอสตราฯ 2 เข็ม เล็กน้อย แต่ต่ำกว่าไฟเซอร์ 2 เข็ม เพียง 1 เท่า ส่วนการกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยแอสตราฯ ได้ภูมิต้านทานสูงกว่ากระตุ้นด้วยซิโนฟาร์ม 4 เท่า สูงกว่าฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม 1.7 เท่า และได้ภูมิต้านทานใกล้เคียงกับผู้ที่ยาป่วยด้วยเชื้อเดลต้า และเชื้อแอลฟา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับซิโนแวค 2 เข็ม ไม่เพียงพอที่จะป้องกันสายพันธุ์เดลต้ายังสามารถติดเชื้อได้ค่อนข้างมาก แต่อาการอาจจะไม่รุนแรง ส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรง ดังนั้นควรเข้ารับเข็มที่ 3 ไม่ว่าจะชนิดใดให้เร็วที่สุดเมื่อมีโอกาส แม้ว่าจะเป็นบูสเตอร์ด้วยซิโนฟาร์ม ก็ยังสามารถกระตุ้นได้ แม้จะไม่เท่าแอสตราฯ และไฟเซอร์ก็ตาม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ,)

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้โพสต์ว่า การใช้เข็มที่ 1 SV และเข็ม 2 AZ แม้ภูมิที่วัดจะสูงกว่า SV 2 เข็มหรือ AZ 2 เข็ม แต่ภูมิที่เห็นนั้นเป็นภูมิรวม ไม่ใช่ภูมิที่ยับยั้งไวรัส เมื่อดูภูมิเฉพาะเจาะจงที่ยับยั้งไวรัสเซลล์ที่ดีที่สุดคือ SV 2 เข็ม ตามด้วย AZ เป็น เข็ม3 ดังนั้น ข้อมูลนี้ยืนยันว่าประสิทธิภาพของการไขว้ เข็ม 1 SV และเข็ม 2 AZ นั้น จะเสียแอสตราฯไปเปล่าๆ หรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (แนวหน้า,)

- นายธวัช ภาจิตรภรณ์ย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ กล่าวให้ความเห็นว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. ควรหารือกับทางบริษัทแอสตราฯก็คือ การจัดส่งวัคซีนในปีให้ทันเดือนละ 10 ล้านโดสตามที่สัญญาคนไทย และต้องไม่ใช้การส่งวัคซีนซิโนแวคมาเพิ่มคราวละเป็นสิบล้านโดส เพื่อจะใช้สูตรฉีดไขว้ผสม เพราะจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงพลาดการได้รับวัคซีนแอสตราฯซึ่งมีประสิทธิภาพควบคุมทั้งกันติดและกันตายตั้งแต่เข็มแรก

## 3. ประสิทธิภาพการฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก,)

- ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ว่า เวลาดูวัคซีนว่าฉีดได้พอหรือยัง ให้ดูที่จำนวนคนที่ได้เข็มสอง อย่าเพิ่งดีใจกับเข็มแรกว่าฉีดไปได้มาก ต้องเน้นจำนวนครอบคลุมเข็มที่สอง อีกกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาในอีกไม่นาน คือ กลุ่มคนที่ได้ ซิโนแวค 2 เข็มไประยะหนึ่ง ตอนนี้ภูมิเริ่มตก กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่รีบได้เข็มที่สาม จะเป็น Astra หรือ ไฟเซอร์ ก็ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (tnnthailand,)

- ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ และ แอสตราเซนเนกา ระบุว่า จากการศึกษา พบว่าอัตราการลดลงของประสิทธิภาพไฟเซอร์ เร็วกว่าแอสตราเซนเนกา แม้ประสิทธิภาพของวัคซีน ไฟเซอร์ จะสูงกว่า แอสตราเซนเนกา ในช่วงแรก แต่เมื่อติดตามไปเรื่อย ๆ พบว่าอัตราการลดลงของไฟเซอร์เร็วกว่าแอสตราเซนเนกา จนวัคซีนทั้งสองชนิดเริ่มมีค่าเท่า ๆ กันที่ 3 เดือนหลังฉีด และถ้าแนวโน้มยังคงเป็นแบบเดิม ประสิทธิภาพของแอสตราเซนเนกา จะเหนือกว่าหลังเดือนที่ 4 เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ ข่าวสด ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง

5,7,TNN,NBT,Thaipbs)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า การบริการวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 25,818,666 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 19.5 ล้านโดส เข็มที่ 2 ฉีดแล้ว 5.7 ล้านโดส บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า และ อสม.ได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 50 ขณะที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ครอบคลุม ร้อยละ 34.6 และ ร้อยละ 37.8 ตามลำดับ ขณะที่หญิงตั้งครรภ์ ฉีดเข็มแรกไป ร้อยละ 3.9 ซึ่ง 3 กลุ่มนี้ต้องได้รับวัคซีนก่อน จะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ ส่วนชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ได้รับวัคซีนไปแล้ว 356,337 คน โดยเมียนมามากที่สุด รองลงมา คือ จีน กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ซึ่งในจำนวนนี้มี 107,106 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทั้งนี้จากข้อมูลผู้เสียชีวิต และประวัติได้รับวัคซีน พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ ถือว่าภูมิคุ้มกันยังไม่ดีพอ อย่างไรก็ตาม หากจะช่วยให้ตัวเลขเสียชีวิตลดลง ต้องขยายการดำเนินการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลการครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า กรุงเทพฯ มีการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุมากที่สุด ส่วนกลุ่มอื่นที่รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าจะมีข้อเสนอแนะออกมาในสัปดาห์หน้า

#### 4. แจงวัคซีนเข็ม 4

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน ข่าวสด เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, js100, infoquest, sanook,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีแชร์ใบรับรองการฉีดวัคซีนแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นของแพทย์ รพ.รามาริบัติ ที่ได้รับวัคซีน เข็ม 1 เป็นซิโนแวควันที่ 25 มี.ค. และ เข็ม 2 เป็นซิโนแวค วันที่ 18 เม.ย. จากนั้น 17 ก.ค. ที่ผ่านมา รับแอสตราฯ เป็นเข็ม 3 แต่เนื่องจากมีภาระกิจไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทางรามาริบัติ ได้ทำหนังสือส่งตัวมาขอรับคำปรึกษาและรับวัคซีนเพิ่ม เนื่องจากประเทศที่ไปศึกษาไม่รับรองซิโนแวค อีกทั้งประเทศปลายทางที่เดินทางไปรับรองไฟเซอร์ จึง ต้องฉีดไฟเซอร์ ส่วนรายละเอียดให้สอบถาม รพ.รามาริบัติ

-นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาริบัติ กล่าวว่า รพ. รามาฯ ได้ส่งรายชื่อแพทย์ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่มีกำหนดเดินทางในเดือนกันยายนนี้ ให้กรมควบคุมโรคพิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนให้ จำนวน 2 คน แต่ในการเดินทางไปต่างประเทศ บางประเทศไม่รับรองวัคซีน ซิโนแวค และหากฉีดแค่แอสตราฯเพียง 1 เข็ม ก็ไม่นับว่ารับวัคซีนไปแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน ไทยโพสต์)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฉีดเป็นเข็มที่ 4 พบว่า เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติงานที่ประเทศแคนาดา ซึ่งมีระเบียบว่าจะต้องได้รับวัคซีนที่แคนาดา กำหนด จึงสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ได้แก่ แอสตราเซนเนกา ไฟเซอร์ โมเดอร์นา จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และ โควิดชิลด์ ร่วมกับแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศเป็นลบ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการฉีดไฟเซอร์ภายหลังได้แอสตราเซนเนกา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ)

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากข้อมูลโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้บันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ MOPH IC ทำให้ทราบว่า ขณะนี้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ไปแล้วรวมประมาณ 200 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ยังไม่ทราบว่ามิชชั่นใดบ้าง แต่ที่กังวลคือหากไม่มีความจำเป็นจริงๆ ไม่สมควรให้วัคซีนเข็ม 4 แม้จะมีความจำเป็นอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ยากกำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งที่ให้บริการฉีดวัคซีนว่า ก่อนฉีดต้องตรวจสอบในระบบว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนมาแล้วหรือยัง หรือรับมาที่เข็ม หากรับมาแล้ว 3 เข็ม คือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องบูสเตอร์โดส เข็มที่ 4 ก็ไม่ควรเกิดขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ มติชน)

-มีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งไปฉีดวัคซีนซิโนแวค 3 เข็ม และรอฉีดเข็มที่ 4 เป็นแอสตราเซนเนกา ที่ รพ.ปากช่อง นานา จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 กันยายน ต่อมาพบว่าเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม จึงระงับการให้ฉีดเข็มที่ 4

ด้าน นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังสุรัตน์ ผอ.รพ.ปากช่อง นานา กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง โดยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดอปท. ในพื้นที่ อ.ปากช่อง โดยฉีดวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม เมื่อเดือนมิถุนายน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม รพ.เปิดฉีดวัคซีนที่โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่รายนี้จึงเดินทางไปฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยปิดบังข้อมูล ต่อมาได้ไปลงทะเบียนรอฉีดบูสเตอร์วัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 4 ในวันที่ 8 กันยายน เพราะกลัวไม่มีภูมิคุ้มกัน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากช่อง นานา ตรวจพบจึงยกเลิกไป

#### 5. ดราม่าวัคซีนไฟเซอร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (isranews,)

- จ.นครราชสีมา ความคืบหน้าการสอบสวนกรณีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ โดย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ. นครราชสีมา ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมี นพ.วิชาญ คิดเห็น รองสสจ. เป็นประธาน ล่าสุด ได้สรุปผลดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีผู้รับวัคซีนทั้งหมด 144 ราย จำนวน 141 ราย เป็น

บุคลากรด่านหน้าจริง มีสิทธิได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ส่วนอีก 3 ราย ได้แก่ ภรรยา ผอ.รพ.เฉลิมพระเกียรติ, สามีหัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.เฉลิมพระเกียรติ และลูกจ้างร้านขายยา ตรวจสอบแล้วได้รับวัคซีนไฟเซอร์จริง แต่เงื่อนไขกำหนดให้รับวัคซีนในล็อตอื่น ไม่ใช่ล็อตนี้ ถือเป็นการผิดเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่พบข้อมูลผิดปกติเพิ่มเติม ให้ผู้ถูกสอบสวนแต่ละรายลงนามรับรองเอกสารการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว จะรีบยื่นเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยเร็ว ด้าน นพ.สสจ. ได้เตรียมตั้งคณะกรรมการอีกชุดไว้แล้ว เพื่อร่วมกันสอบสวนทางวินัยและพิจารณาตัดสินโทษกรณีที่เกิดขึ้น ให้เกิดความบริสุทธิ์และเป็นธรรมที่สุด

-**จ.อำนาจเจริญ** มีรายงานว่า พบการฉีดวัคซีนไฟเซอร์บูสเตอร์เข็ม 3 ให้ผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ เป็นหญิงคนสนิทของนายแพทย์ใน สสจ.อำนาจเจริญ และเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.มุกดาหาร เดินทางมารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม และได้โพสต์ข้อความ ในโซเชียล และส่งภาพในกลุ่มเพื่อนระบุว่า "ได้ฉีดไฟเซอร์บูสเตอร์โดสเข็ม 3 แล้ว ขอขอบคุณทีมงานทุกคนบริการดีมาก..." ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด่านหน้าเรื่องความไม่เหมาะสม

## 6. การจัดสรรชุดตรวจโควิด ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (isranews,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด กล่าวถึงข้ออ้างของนายกา เรื่อง ATK ว่า เรื่องนี้เพียงแต่ได้ทราบผ่านการรายงานผ่านสื่อมวลชนเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการลงมา ซึ่งหากมีหนังสือลงมาแล้ว ตนในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สธ. (ศปก.สธ.) ก็จะมีการหารือผู้เกี่ยวข้องต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 9)

-นพ.สุรโชค รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้อธิบายเรื่องมาตรฐาน ATK รับรองมาตรฐานองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ว่า การรับรองของ WHO ไม่ใช่เป็นการรับรองเพื่อการขายสินค้า แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อ ATK สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไปใช้เอง ส่วนใหญ่สินค้าที่ผ่านการรับรองนี้เพื่อให้เกิดการบริจาคม และนำไปใช้ในประเทศที่ยากจน พร้อมย้ำการขึ้นทะเบียนยา เครื่องมือแพทย์ เป็นมาตรฐานของแต่ละประเทศกำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ว่าข้ออ้างของนายกา ถือว่าเป็นคำสั่งที่หน่วยงานราชการต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ในกรณีนี้ ทาง รพ. ราชวิถี ได้หารือเข้ามา และทาง สปสช.แจ้งไปแล้วว่า หาก อภ.ยืนยันว่าการประมูลดังกล่าวถูกต้อง และจะลงนามจัดซื้อ ในขั้นตอนการตรวจรับงานที่เป็นหน้าที่ของ รพ.ราชวิถี ก็จะต้องพิจารณาโดยยึดถือข้ออ้างการของนายกาด้วย สปสช.ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจ ดังนั้น ต้องรอให้ อภ.ตัดสินใจอย่างเดียวว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (mcot, thansettakij,)

-รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม และบอร์ด สปสช. กล่าวถึงแนวทางการให้ร้านขายยาเป็นจุดกระจายชุดตรวจ ATK ฟรีแก่ประชาชนว่า จะต้องเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ที่มีเภสัชกรประจำตลอดเวลาทำการ และต้องเปิดทำการอย่างน้อย 8 ชั่วโมง/วันรวมไปถึงต้องขึ้นทะเบียนกับทางสปสช. ด้วย สำหรับประชาชนที่จะได้รับชุดตรวจ ATK ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง โดย สปสช.จะแจกจ่ายรายชื่อไปตามร้านยาใกล้บ้าน ร้านขายยาจึงติดต่อไปยังกลุ่มเสี่ยงเพื่อซักถามอาการเพื่อยืนยันว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงผ่านทางโทรศัพท์ หรือไลน์ จากนั้นจะส่งชุดตรวจ ATK ไปให้ที่บ้าน สำหรับการจ่ายยาฟ้าวิพิราเวียร์โดยร้านขายยาก็คงดำเนินการควบคู่กันไปด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (nationtv,)

-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายกา ประเด็นการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ของสปสช. 8.5 ล้านชุด ให้กับคนไทยฟรี โดยต้องได้รับการรับรองจากWHO จึงขอเสนอทางออก โดยให้นำชุดตรวจ ATK ที่ขณะการประกวดราคา 1,000 ชุดมาทดสอบใหม่ โดย 5 รพ.ของรัฐที่มีมาตรฐาน รพ.ละ 200 ชุด เช่น จุฬา ศิริราช ธรรมศาสตร์ บำราศฯ และ วชิระ ให้ทดสอบอย่างเร่งด่วน หากพิสูจน์แล้วว่า ชุดตรวจ ATK มีคุณภาพ ก็สั่งซื้อตามขั้นตอนต่อไป แต่ถ้าหากไม่มีคุณภาพ อภ. ก็ยกเลิกการประมูลครั้งนี้ เพราะหากดำเนินการตามคำสั่งของนายกา จะต้องมีการล้มประมูลในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทเอกชนฟ้องร้องต่อ ออย.ได้ ถ้ามีเพียง 2 บริษัทที่ผ่าน ราคาชุดตรวจจะสูงกว่านี้หรือไม่

## 7. แนวทางการให้ยาฟ้าวิพิราเวียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,springnews สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง TNN,Thaipbs)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบายว่า ยาฟ้าวิพิราเวียร์ ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ RNA ไวรัส ทำให้เชื้อไวรัสเปลี่ยนแปลงไปและถูกร่างกายกำจัดไป จึงเป็นยาใช้ต้านไวรัสทั่วไป ทางกรมแพทย์ถือว่า ใช้ได้กับไวรัสหลายตัว ขณะนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสที่ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการว่าใช้ต้านไวรัสโควิด 19 มีแต่ยังอยู่ในระหว่างการทดลอง มีผลวิจัยพบว่า ยาฟ้าวิฯ ลดการติดเชื้อได้ดีกว่ายาต้านไวรัสตัวอื่น ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของไทย ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหลายมาปรับใช้ ข้อมูลจากต่างประเทศ มาทำเป็นแนวทางการรักษา กำหนดว่า ให้ใช้ยาฟ้าวิฯ และมีการปรับให้ใช้ในผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ให้เร็ว ยิ่งดี ลด

อาการทางคลินิก 30%

### 8. ตำรวจ ปคบ.จับมิจฉาชีพหลอกขายชุดพีพีอี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof.)

-พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.สุนิสา นามแก้ว และนายพัชรศักดิ์ ศรีไพร เนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งว่าตนต้องการจัดหาเครื่องช่วยหายใจและชุดพีพีอี เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 ของกทม. จึงซื้อกับผู้ขายเฟซบุ๊ก ชื่อ SUNISA SUNISA หลังจากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้ว และติดต่อเพื่อขอรับสินค้า ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อ น.ส.สุนิสาได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอกหลวง จากการสอบสวน น.ส.สุนิสา ให้การรับสารภาพว่า ตนได้นำภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดพีพีอี หรือเครื่องช่วยหายใจ จากเฟซบุ๊กของผู้อื่นมาโพสต์หลอกขาย ทั้งที่ตนไม่มีสินค้า พบกระทำผิดซ้ำซาก มีผู้เสียหายจำนวนมาก

### 9.ดับคาเตียง รพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (workpointtoday เพจdrama-addict)

-ญาติผู้ป่วย ร้องเรียนว่า คุณป้าโทรศัพท์ผ่านวิดีโอคอล มาบอกหลานว่า ไม่ไหวแล้ว และเห็นภาพว่าคุณป้าตกเตียง ญาติโทรไปที่รพ.บุษราคัม เป็น100 สาย มีเจ้าหน้าที่รับสายและบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูให้ แต่ก็ไม่มีใครไปดู จนคุณป้าเสียชีวิต ญาติติดใจระบบการดูแลรักษา

### 10.ร้านนวด-สปา'ฮิมฟองรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)

-ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพ "สปา ศิราศรม" สาขา 5 ถนนศิรินคร ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา นางภารดี พจนานภิมล ผู้ประกอบการธุรกิจสปาขนาดแผนไทย นำผู้สื่อข่าวตรวจสอบบรรยากาศภายหลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งให้ปิดบริการนานกว่า 2 เดือน ว่า พวกเราเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ที่ผ่านมายื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือไปยังผวจ.นครราชสีมา 3 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จำเป็นต้องยกระดับเคลื่อนไหว โดยรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการในพื้นที่จ.นครราชสีมา ซึ่งมีกว่า 500 ราย พร้อมหลักฐานความเสียหายกรณีขาดรายได้จากการประกอบการและปรึกษาทิมกฎหมาย เตรียมยื่นฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากภาครัฐ โดยจะเข้าร่วมฟ้องเช่นเดียวกันกับ ผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพกทม. และกำหนดการเคลื่อนไหวพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 ก.ย. นี้

### 11. รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, innnews, kapook)

- ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด อันดับ 1 กรุงเทพฯ 4,181 ราย สมุทรสาคร 1,556 ราย ชลบุรี 1,348 ราย สมุทรปราการ 1,055 ราย นครราชสีมา 575 ราย สระบุรี 494 ราย ปทุมธานี 461 ราย นครปฐม 460 ราย พระนครศรีอยุธยา 453 ราย และระยอง 414 ราย โดยมีเด็กเสียชีวิต 2 ราย คือ 2 ขวบที่ จ.ปทุมธานี และ 7 เดือนที่ จ.สมุทรสาคร บุรีรัมย์ พบผู้ป่วยรายใหม่ 442 ราย กระจายใน 23 อำเภอ ครอบคลุมทุกอำเภอเป็นครั้งแรก

### มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. มอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนรับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมรีย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มอีก 1 คัน ทั้งนี้นับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมรียให้แก่สธ.แล้วจำนวน 36 คัน, รถต่อพ่วงชีวโมรีย จำนวน 6 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน ให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ,มติชน ข่าวสด เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., mcof, nationtv,)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยรวมโควิด 19 ของรพ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งได้มีการขยายพื้นที่ เพื่อจัดสร้างรพ.สนามเพิ่มเติม และปรับพื้นที่เปิด ward covid 100 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยประชาชนทั่วไป นายกฯได้ฝากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และขอทุกคนอย่าท้อ จากนั้นนายกฯ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมรพ.สนาม แสงแห่งใจ จ.สมุทรปราการ รับผู้ป่วยระดับเขียว-เหลืองอ่อน 450 เตียง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง NBT

- นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ.หารือร่วมกับนายดอน รองนายกฯและรมว.กท. เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย เดินทางตามนโยบายนายกฯ ที่จะฉีดวัคซีนทุกคนบนแผ่นดินไทย โดยที่ผ่านมา สธ.ได้รับการประสานจากสถานทูตต่างๆ ในการรวบรวมรายชื่อและข้อมูลชาวต่างชาติให้แก่ สธ. เพื่อนัดหมายเข้ามารับวัคซีนตาม

จุดคิดต่างๆ นอกจากนี้ กต.จะเดินทางประสานกับประเทศต่างๆ เพื่อช่วยจัดหาวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติมให้แก่ประเทศไทยด้วย สำหรับการฉีดวัคซีนชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ข้อมูลถึงวันที่ 14 ส.ค.64 ฉีดแล้ว 356,337 ราย คิดเป็น 7.27% ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (tnnthailand, TNN)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำการใช้ชุดตรวจ ATK สามารถหาซื้อและตรวจได้เอง ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อออนไลน์เพราะอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนการรับรอง รวมถึงไม่มีเภสัชกรให้คำแนะนำการใช้อย่างถูกวิธี ดังนั้นควรหาซื้อจากร้านขายยาที่ถูกต้อง ส่วนในกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถจัดหาใช้ได้ทั้งชุดตรวจแบบที่ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ และชุดตรวจที่ใช้โดยประชาชนทั่วไป ในอนาคตจะเพิ่มกลุ่มอบรมการใช้ชุดตรวจขยายไปถึงกลุ่ม อสม. และประชาชนที่สนใจ พร้อมยืนยันว่าการตรวจด้วย ATK บ่อยไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงหากทำถูกวิธี เพราะชุดตรวจ ATK ได้พัฒนาในการเก็บสารคัดหลั่งที่พื้นผิวจมูกแล้ว ไม่ต้องแหงลิ้น จึงลดโอกาสการอักเสบในโพรงจมูก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด)

-นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีข่าว พระภิกษุ-สามเณร และฆราวาสโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดร่องพลอยวิริยาราม ติดเชื้อโควิดกว่า 202 ราย จึงมอบหมายให้โรงพยาบาลสงฆ์ลงพื้นที่ดูแล และสร้างสถานแยกกักตัวที่วัด (Temple Isolation) เพื่อป้องกันการปะปนกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมด มีอาการอยู่ในระดับกลุ่มสีเขียว โดยให้มีการดูแลแบบองค์รวมภายในชุมชน และเริ่มพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ให้เร็วที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย,สวท

-กรมอนามัย แนะนำแม่เลี้ยงลูกยุคโควิด ต้องฝึกการเล่นกับลูกในหลาย ๆ รูปแบบ รวมถึงคอยกำชับและดูแลเด็กเล็ก ให้หลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือที่มากจนเกินไป จึงควรจัดสรรเวลาอยู่และเล่นกับลูกให้มากขึ้น และที่สำคัญต้องมีการป้องกันโควิด 19 ในเด็กอย่างเคร่งครัด ด้วยการลดการออกนอกบ้าน เพิ่มการสวมหน้ากาก ในบ้านให้มากขึ้น กำชับให้หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หมั่นทำความสะอาดเครื่องเล่นหรือของเล่นด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สำนักข่าวไทย)

-กรมอนามัย กล่าวว่า จากการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ ประเด็นถ้าหากกินเนื้อวัวหรือนมวัวเป็นประจำ จะทำให้เลือดในร่างกายมนุษย์เป็นกรด และช่วยให้เชื้อไวรัสโควิด 19 เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความจริงแล้วความเป็นกรดต่างของเลือด ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงง่ายนักหรือเกิดจากการกินอาหารเพียงอย่างเดียว พร้อมย้ำกินเนื้อวัว หรือนมวัว ไม่เสี่ยงต่อการที่เลือดเป็นกรด สามารถกินได้ตามปกติ แต่ควรกินให้หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สามารถต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สำนักข่าวไทย)

-กรมอนามัย แนะนำการซื้อของให้ข่าวสารทางออนไลน์ ควรเลือกซื้อจากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้ มีการรับรองคุณภาพสินค้า และแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ พร้อมขอความร่วมมือให้คนในบ้านสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกันในขณะขึ้นไหว้ เลี่ยงการกินอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 ภายในครอบครัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามกีฬา)

- รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นับเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันที่จำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยค่าเฉลี่ยผู้หายป่วยกลับบ้านในช่วง 4 วันนี้คือ 1,191 คนต่อวัน น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าต่อจากนี้ คงเห็นจำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันเราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และลดภาระของแพทย์ พยาบาล บุคลากรด่านหน้า

- พม.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19 เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยให้คำปรึกษา ประสานส่งกลับภูมิลำเนา ประสานส่งต่อ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ และประสานกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการตรวจเชื้อ การรักษา ฉีดวัคซีน และจัดหาที่พักชั่วคราวและศูนย์พักคอย. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.64-19 ส.ค.64 ได้ดำเนินการช่วยเหลือ รวม 44,847 ราย

- กระทรวงการต่างประเทศ แลกถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีน ให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมาเปิดให้ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทยทุกกลุ่มอายุและทุกจังหวัดลงทะเบียนรับวัคซีนมียอดรวม 51,746 ราย ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 3,918 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (tnnthailand,)

-รพ.ศิริราช แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดจอง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง โดยมีรายชื่อที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของสธ. สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ ผู้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ) เว็บไซต์ (ผจก.,)</p> <p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. แจ้งว่า กทม.ได้เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ที่พักอาศัยอยู่แต่ภายในบ้าน ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมารับบริการฉีดวัคซีนที่รพ.หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ <a href="https://forms.gle/vW5meyKH5dVjz2q7">https://forms.gle/vW5meyKH5dVjz2q7</a> โดบจะมีทีมสาธารณสุขไปให้บริการฉีดที่บ้าน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า.,)</p> <p>-นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯสมุทรสาคร เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของ จ.สมุทรสาคร เริ่มลดลงมา 4 วันแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายพลิกฟื้นสมุทรสาคร ส่วนการฉีดวัคซีน ได้ฉีดไปแล้ว 30% เกือบถึงครึ่งหนึ่ง และหากเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า 1,000 คน ภายในสิ้นเดือนนี้ ก็จะได้ผ่อนผันมาตรการที่เข้มงวดลง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>-ผู้ใช้ชื่อเพชบุ๊คศรีสวัสดิ์ ทวีขลังษ์ ชื่นชมชายหนุ่มที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หลังเป็นผู้ป่วยสีแดงปอดติดเชื้อ รักษาจนหาย 21วัน ล่าสุดวันนี้ผู้ป่วยหายแล้ว โดยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ทำให้ชายหนุ่มถึงกับซาบซึ้งที่หมอพยาบาลช่วยดูแลอย่างดีจนหาย ได้ก้มลงกราบพื้น รพ.เกาะสมุย โดยมีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด)</p> <p>-บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดงานมหกรรมสุขภาพออนไลน์ Healthcare 2021 วัคซีนประเทศไทย #เราจะฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน จัดเสวนา 'เรื่องเล่า คนด่านหน้า' สุโขวิท ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เล่าประสบการณ์คลัสเตอร์ตลาดกุ้งมหาชัย ชี้ระบบล่าช้าแนะก้าวข้ามระเบียบ ลัดขั้นตอน ส่วน 'บิ๊กแจ๊ต' นายกอบจ.ปทุมฯ จี้รัฐบาลรีบจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เกี่ยวกับการแก้โควิด ขณะที่ ผอ.ร.พ.สนามธรรมศาสตร์ ระบุการจัดสรรวัคซีนไม่ชัดเจน ไม่มาตามนัด ระบบราชการทำให้การจัดซื้อเป็นปัญหา ปธ.แพทย์ชนบท ร่วมชี้ประชาชนเข้าไม่ถึงการตรวจ วัคซีน ความเหลื่อมล้ำคือปัญหา ระบบราชการเชื่อมโยง ไม่ทันต่อโควิดกลายพันธุ์</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ทั้งสารเคมี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>-นายปกรณ์ สมบัติมาก นายก อบต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สสอ.กบินทร์บุรี และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อลูกกุ้งในป่ายูคาลิปตัส บ้านหนองประดู่ ซอย 1 หมู่ 7 ต.เขาไม้แก้ว พื้นที่คาบเกี่ยวกับหมู่ 11 และ หมู่ 4 ต.ย่านรี พบมีการลักลอบทิ้งขยะสารเคมีไม่ทราบชนิดจำนวนมาก ทำให้น้ำบริเวณใกล้เคียงสีแดงเข้ม ส่งกลิ่นเหม็น ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด มีอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ และเตรียมขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป</p>	